

Source :

หน้า

Date : 12 ต.ค. 2559

Page :

๙

No :

59016364

มูลนิธิวังขนายส่งต่อกำลังใจอาสาสมัครครูยิ้ม

มูลนิธิวังขนาย ได้ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ชัยนาท จัดพิธีมอบเสื้อครูยิ้ม จำนวน 600 ตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน ของ จ.ชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่บรรดาอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ หรือที่เรียกกันว่า “ครูยิ้ม” ใช้ในการลงพื้นที่ให้บริการแก่เด็กพิการในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครให้ทำงานเพื่อสังคมต่อไป

จิตต์สุภา สุขเจตณี ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมสังคม กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า “จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัยตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา รวมถึงผู้พิการ เพื่อให้เข้าถึงการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพและเป็นธรรมนี้ ทางมูลนิธิวังขนาย พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ชัยนาท ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จ.ชัยนาท (ครูยิ้ม) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มูลนิธิวังขนายให้จัดทำเสื้อจำนวน 600 ตัว เพื่อให้อาสาสมัครครูยิ้มที่ดูแลเด็กพิการในจังหวัดชัยนาท จำนวน 1,551 คน ได้นำไปใส่



สำเร็จ สาดี อาสาสมัครครูยิ้ม และ จิตต์สุภา สุขเจตณี ลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชน



ภัทริยารรณ พันธุ์น้อย

ลงพื้นที่ให้บริการแก่เด็กพิการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับอาสาสมัครครูยิ้มทุกคนที่เสียสละความสุขส่วนตัว มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมเช่นนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่องมากค่ะ”

ภัทริยารรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า “ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน (ครูยิ้ม) ขึ้น

เนื่องจากบุคลากรของศูนย์มีจำนวนน้อย จึงต้องหามูลค่าจากภายนอกมาช่วยงานของศูนย์ฯ เพื่อให้เข้าถึงผู้ปกครองและเด็กๆ ที่พิการได้อย่างทั่วถึง จึงคัดเลือกจากตัวแทนหมอน้อยที่มีจิตอาสาในแต่ละหมู่บ้าน รวมจำนวน 600 คน เพื่อมีหน้าที่ดูแลเด็กพิการทั้งจังหวัดชัยนาท จำนวน 1,551 คน โดยก่อนลงพื้นที่ไปพบเด็กพิการจะต้องผ่านการอบรมความรู้เบื้องต้นในการดูแลเด็กพิการ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้สไลด์แกน

สำเร็จ สาลี อาสาสมัครครูอิม ด.นางลือ
อ.เมือง จ.ชัยนาท ได้กล่าวว่า “เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.มากกว่า
30 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นหมอน้อย



พิธีมอบเสื้อผ้าอาสาสมัครครูอิม

ครูอิมที่ว่า “เราจะนำความรักและความสุข
ไปเกาะประตูบ้านของเด็ก ๆ พิกการให้มี
ความสุข” ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 3
ปี และถือเป็นความสำเร็จของจังหวัดชัยนาท
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในเรื่องครูอิม
และเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ดำเนินการเรื่อง
ครูอิม สำหรับเสื้อผ้าที่เราได้รับความอนุเคราะห์
จากมูลนิธิวังนาย จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
สำหรับครูอิมที่จะใส่เสื้อสีสดใสเพื่อลงพื้นที่
จะทำให้เด็ก ๆ ไม่กลัว เหมือนใส่เสื้อหมอค่ะ”

คอยดูแลเยี่ยมผู้ป่วย และล่าสุดก็ยังทำหน้าที่เป็น
ครูอิมที่ดูแลเด็กพิกการ อีกด้วย การรับหน้าที่
เป็นครูอิมนั้นต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพราะ
ต้องไปค้นหาเด็กพิกการหรือเด็กด้อยโอกาส
ถึงที่บ้าน เมื่อพบว่าเด็กคนนี้มีคามผิดปกติ
จะแนะนำผู้ปกครองให้พาลูกไปโรงพยาบาล
เพื่อขอใบรับรองแพทย์ แล้วต้องพาไปทำบัตร
คนพิการ ไปยื่นเรื่องที่เทศบาลให้ ซึ่งถ้าเราไม่
เข้าไปแนะนำผู้ปกครอง เขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้อง
ทำอย่างไร เด็กก็จะไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบในระหว่าง
ลงพื้นที่ก็คือ ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าลูกของ
ตัวเองผิดปกติหรือพิการ ก็ต้องพยายาม
เข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครองบ่อย ๆ จนเชื่อใจ
และยอมให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้ สำหรับ
คุณสมบัติครูอิมนั้น จะต้องเป็นคนเสียสละ
และอดทน เพราะการทำงานไม่ได้รับค่าตอบแทน
ใดๆ แต่สิ่งที่ได้คือความสุข บางครั้ง
รู้สึกท้อ ตามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไร แต่ก็
ตอบตัวเองว่าทำแล้วสบายใจ มีความสุข ถ้า
ไม่ไปดูแลเด็ก ๆ แล้วใครจะมาดูแล รู้สึกเป็น
ห่วงเด็กเหล่านี้ ซึ่งงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้นั้น
รู้สึกดีใจมากที่มูลนิธิวังนายมามอบเสื้อให้
กับครูอิม และยังมีถึงพวกเรา ทำให้มีกำลังใจ
ในการทำงานเพื่อเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ”

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิวังนาย ยังได้
จัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้
ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การสร้างโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา
การสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเยาวชน การ
ดูแลผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพให้กับ
เกษตรกรชาวไร่ไ้อ้อย ตลอดจนการดูแล
เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงงานของกลุ่มวังนาย
ให้มีความสุข สุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป